

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี



ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การประเมินผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษา ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

ผู้ศึกษา นางสาวดวงนภา เพชรแท้

นางสาวสุชามาศ เกตุแก้ว

ปีการศึกษา 2555

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลวังศาลาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 9 เป็นจุดประสงค์หลักในการดำเนินโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบ โจทย์กับยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้และตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่

ผลการศึกษาพบว่าเทศบาลตำบลวังศาลา ด้านสภาวะแวดล้อมเป็นการประเมินก่อนการดำเนินโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการเทศบาลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลได้ไม่นานจึงเน้นการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเสถียรภาพเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนในตำบล ด้านปัจจัยนำเข้าเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่จะดำเนินการว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดที่ประชาชนควรได้รับเพื่อให้คุ้มค่าแก่เวลา งบประมาณ เทคโนโลยี บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ทรัพยากร และงบประมาณภายใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยมากแล้วจะถูกใช้ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นอันดับแรกซึ่งมีความเหมาะสมต่อการพัฒนา ด้านกระบวนการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของการดำเนินโครงการที่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดำเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็น การตรวจสอบ กิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน ได้จัดประชาคมขึ้นในปี 2555 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประเมินด้านผลผลิตเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการชุมชน เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ แต่การประเมินผลแบบนี้ไม่ได้ให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน / โครงการเท่าที่ควร